

# MSB tiên phong cung cấp giải pháp tài chính số cho khách hàng doanh nghiệp

09:17 28/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với tầm nhìn trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất dựa trên nền tảng số hóa hiện đại, MSB không ngừng đầu tư nâng cấp các tính năng và tiện ích ngân hàng số để mang tới những trải nghiệm vượt trội với chuẩn mực quốc tế trên toàn bộ hành trình của khách hàng.**

MSB không chỉ đáp ứng kịp thời đa dạng nhu cầu về vốn, mà còn mang tới cho doanh nghiệp trải nghiệm số xuyên suốt, vượt trội và hiệu quả từ nền tảng số hóa.

## **Áp dụng AI, cung cấp giải pháp tín dụng siêu tốc**

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất dựa trên nền tảng số hóa hiện đại, MSB không ngừng đầu tư nâng cấp các tính năng và tiện ích ngân hàng số để mang tới những trải nghiệm vượt trội với chuẩn mực quốc tế trên toàn bộ hành trình của khách hàng.

Công nghệ eKYC mới dành cho khách hàng doanh nghiệp đi kèm hay gói tài khoản M-Smart là minh chứng rõ nét cho nỗ lực trên của ngân hàng khi mang tới cho khách hàng trải nghiệm số xuyên suốt, thuận tiện và gia tăng hiệu quả tài chính tối đa.

Bên cạnh đó, MSB cũng không ngừng nâng cấp để mang đến các giải pháp tài chính được may đo thiết kế phù hợp với nhu cầu từng doanh nghiệp, góp phần hiệu quả vào việc nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng tính cạnh tranh cho khách hàng.

Trên thực tế, các dữ liệu vĩ mô từ tăng trưởng GDP, chỉ số PMI sản xuất đều cho thấy nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu phục hồi ấn tượng. Số lượng đơn đặt hàng mới dần quay trở lại, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn lưu động.

Đặc biệt, sau khoảng thời gian dài khó khăn bởi đại dịch, tài sản đảm bảo thế chấp của nhiều doanh nghiệp bị suy giảm, việc vay vốn lại càng khó khăn hơn khi không có nhiều ngân hàng cung cấp sản phẩm cho vay tín chấp. Bên cạnh đó, tính chất rủi ro cao khiến các yêu cầu về thủ tục, giấy tờ vô cùng phức tạp, điều này khiến không ít doanh nghiệp bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh tốt khi

không chuẩn bị kịp nguồn vốn cần thiết.

Nắm bắt nhu cầu, đồng thời hiểu được khó khăn của các doanh nghiệp SME trong việc tiếp cận nguồn vốn, MSB triển khai đa dạng giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu vốn tức thời, không cần tài sản đảm bảo với thủ tục vô cùng đơn giản, nhanh gọn.



*M-Flash, giải pháp tín chấp cấp ngay dành cho doanh nghiệp của MSB.*

Vừa qua, MSB đã cho ra mắt M-Flash, giải pháp tín chấp cấp ngay dành cho doanh nghiệp. Điểm đột phá của sản phẩm M-Flash là nguồn tín dụng được cấp ngay cho doanh nghiệp, xử lý thông tin bằng hệ thống AI tự động với thời gian phê duyệt trong vòng 4 giờ.

MSB cam kết khách hàng nhận được thông báo phê duyệt tín dụng trong 4 giờ làm việc. Với hạn mức lên tới 2 tỷ đồng, gói vay mang đến nguồn vốn tức thời, đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, giải phóng doanh nghiệp khỏi nỗi lo việc kinh doanh bị gián đoạn. Thủ tục vô cùng đơn giản, nhanh chóng, khách hàng có thể tự thao tác, hoàn thiện hồ sơ trực tuyến.

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn hơn, MSB cung cấp các gói giải pháp M-Power và M-Supreme. Với gói vay M-Power, doanh nghiệp SME có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng mà không cần tài sản thế chấp với hạn mức lên đến 15 tỷ đồng, tối đa 45% doanh thu của doanh

nghiệp.

Cũng như gói giải pháp M-Flash, toàn bộ quy trình vay vốn gói M-Power được triển khai hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, từ xây dựng phương án kinh doanh, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý và phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho đến thanh toán TTR và bán ngoại tệ giúp quy trình vay vốn của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm nguồn lực và chi phí. Thời gian phê duyệt hồ sơ chỉ trong 3 ngày, giúp doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn vốn kịp thời để nắm bắt các cơ hội kinh doanh sẵn có.

Trong khi đó, gói vay M-Supreme cung cấp tín dụng online toàn diện đến 200 tỷ đồng, tối đa 280% giá trị tài sản bảo đảm, kỳ hạn lên tới 7 năm. Với đa dạng hình thức tài trợ như vay ngắn hạn, vay thấu chi, bảo lãnh, thư tín dụng (LC), sản phẩm tài trợ,... giải pháp M-Supreme đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Với M-Flash, M-Power và M-Supreme, MSB hiện là ngân hàng tiên phong trên thị trường Việt Nam cung cấp giải pháp tài chính hoàn toàn trực tuyến, đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

### **Nhiều ưu đãi lớn đi kèm**

Không chỉ thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức cao, MSB còn tặng thêm nhiều ưu đãi lớn cho doanh nghiệp khi sử dụng các giải pháp tín dụng từ ngân hàng.

Cụ thể, đối với gói vay M-Flash, doanh nghiệp được tặng 50% lãi suất cho vay tháng đầu tiên và tối đa 2 triệu đồng cho kế ước nhận nợ đầu tiên giải ngân thành công. Hoặc doanh nghiệp có thể được tặng tối đa 2 triệu đồng phí thực hiện giao dịch bảo lãnh L/C thành công đầu tiên.

Đặc biệt, khách hàng được ưu đãi miễn phí phát hành bảo lãnh dự thầu lần đầu, giúp doanh nghiệp được hoàn lại 100% phí bảo lãnh dự thầu khi trúng thầu. Ưu đãi áp dụng cho cả ba giải pháp M - Flash, M - Power và M - Supreme. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được các ưu đãi như “Tặng tài khoản số đẹp trị giá lên đến 350 triệu đồng”, “Tặng chữ ký số từ xa cho người đại diện theo pháp luật” để gia tăng tiện ích và tối ưu chi phí cho Khách hàng khi mở tài khoản doanh nghiệp online eKYC.

"Với việc cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng, chúng tôi mong muốn đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khi thời điểm cuối năm đang cận kề. Không chỉ vậy, nhờ quá trình số hóa mạnh mẽ, MSB mang tới trải nghiệm số vượt trội với chuẩn mực quốc tế trên toàn bộ

hành trình của khách hàng, đồng thời, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn”, lãnh đạo MSB chia sẻ.

Cam kết không ngừng đổi mới, vươn tầm trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ, MSB cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển các nền tảng công nghệ số, hướng tới mục tiêu số hóa toàn bộ các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, mang tới trải nghiệm số xuyên suốt, thuận tiện, đồng thời, gia tăng các giải pháp tài chính, mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/msb-tien-phong-cung-cap-giai-phap-tai-chinh-so-cho-khach-hang-doanh-nghiep>